



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๕๕๖

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่
ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๗๑๕
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงาน กสทช. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
คำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่
ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สำหรับการดำรงตำแหน่งที่มีระยะเวลาและการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาโดยไม่ประกอบ
อาชีพอื่น รวมถึงต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในกิจการที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนแหล่งเงินที่นำมาใช้จ่าย
เป็นคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางของ กสทช. มาจากรายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
ซึ่งมิได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่
ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีจะกำหนดให้มีรายการค่าเสียโอกาสไว้เป็นการเฉพาะ
ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น ควรกำหนดอัตราของค่าเสียโอกาสเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและประหยัด

/โดยมี...

โดยมีลักษณะของรายการเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการไม่ควรจะกำหนดให้มีสิทธิได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อรุณ อนุชิต

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔